



ร.ภ. ราชนครินทร์

จดหมายข่าวงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 038-500-000 ต่อ 6079 Facebook/งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมสวัสดิการกักต้อออกเสียงประชามติ ตามโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติแก่สถานศึกษาเครือข่าย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

นายพงศกร สวัสดิ์มาก เจ้าหน้าที่งานบริการฯ และสมาชิกชมรมพลพรรครักประชาธิปไตย เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคส่วนราชการและประชาชน โดยเดินขบวนรณรงค์รอบเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อกระตุ้นให้ผู้มาใช้สิทธิได้ตื่นตัวในการออกมาใช้สิทธิลงประชามติ



นายประภาส มาดะมัน หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา และนางสาววรรณพร คุณเกื้อ นักวิชาการศึกษา เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา



งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 ราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี
 บัณฑิต ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.
 2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
 กรุงเทพมหานคร ขอให้บัณฑิตทุกท่านจงประสบแต่ความสุข
 ความเจริญ ในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว *ขอบคุณรูปภาพ
 จากงานประชาสัมพันธ์*

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยฝ่ายอนามัยและ
 สุขาภิบาล งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ทำหน้าที่
 กรรมการฝ่ายการแพทย์และพยาบาล งานพิธี
 พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาค
 กลาง ระหว่างวันที่ 14 - 21 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร
 ใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากร
 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พยาบาลวิชาชีพ และ
 เจ้าหน้าที่กู้ชีพ เป็นผู้ช่วยดำเนินงาน เพื่ออำนวยความสะดวก
 สะดวกด้านปฐมพยาบาลแก่บัณฑิตและญาติ







โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องโฆคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เสวนาในหัวข้อ **“การพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ”** วิทยากรโดย
 คุณวัชระ กรรณิการ์ นักจัดรายการโทรทัศน์/อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 คุณชัยวัฒน์ สังข์ทอง ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)/ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
 กิจกรรมการทำการบูรหอม วิทยากรโดย คุณสุวรรณา กลิ่นเอี่ยม ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

จัดโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เจ้าภาพ	งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	
ที่ปรึกษา	อาจารย์ธีรยุทธ อันทร์เป็ญ นายอัศวชัย เรืองวุฒิ นายประภาส มาตะมัน	รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
บรรณาธิการ	นายพงศ์กร สวัสดิ์ดีมาก	ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางสุภาววรรณพร คุณแก้ว